

ประจำวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2556

บุญทรง'เล็งเทสต์ออกข้าวรัฐ

ภายหลังรัฐบาลประกาศลดราคาจำหน่ายข้าวขาวจาก 1.5 หมื่นบาทต่อตัน เหลือ 1.2 หมื่นบาท เป็นผลให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกลดราคาลงทันที 5 ดอลลาร์ต่อตัน ด้วยต่างประเทศมั่นใจว่าไทยจะต้องระบายข้าวออกมา จึงได้ตกลง ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้หารือผู้ส่งออก เพื่อหาทางระบายสต็อกข้าวออกไป

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ว่า ผู้ส่งออกแสดงความสนใจหากรัฐจะเปิดระบายข้าวเป็นการทั่วไป ซึ่งได้เสนอให้รัฐดำเนินการระบายอย่างสม่ำเสมอในปริมาณครั้งละไม่มาก ซึ่งได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศไปศึกษารายละเอียดก่อนดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเปิดระบายเป็นการทั่วไปได้ประมาณต้นเดือนหน้า หรือหลังจากที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ได้ตรวจสอบสต็อกข้าวทั่วประเทศเสร็จสิ้นก่อน ซึ่งจะช่วยให้ทราบปริมาณและคุณภาพที่อยู่ในสต็อก ก่อนกำหนดเงื่อนไขการเปิดประมูล

สำหรับราคาที่คาดว่าจะระบายได้ ไม่น่าจะทิ้งห่างจากราคาตลาดมากนัก เพราะเป็นการเปิดให้มีการแข่งขัน ขณะที่การระบายรูปแบบอื่นๆ เช่น การระบายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ยังคงเดินหน้าต่อไป นอกจากนี้ในอีก 2-3 วันจะเชิญผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟท) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการระบายที่ให้ดำเนินการ ส่วนแผนการระบายอื่นๆ กรมการค้าต่างประเทศจะเสนอเข้ามาในเร็ววัน

นายบุญทรง ยอมรับว่า สถานการณ์ตลาดข้าวโลกช่วงครึ่งปีหลังยังมีการแข่งขันสูง ซึ่งการระบายข้าวอาจทำให้รัฐขาดทุนเมื่อเทียบกับราคาต้นทุนจากการรับจำนำ แต่เป็นเงื่อนไขที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ตามหลักการโครงการรับจำนำ ที่เน้นให้ความช่วยเหลือชาวนามากกว่าการหากำไร ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดระบายข้าวเป็นการทั่วไปมาก่อนหน้านี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการรับจำนำปี 2554/55 จำนวน 5 รอบ ปริมาณรวม 6-7 ล้านตัน แต่มีเอกชนสนใจร่วมประมูลน้อยมาก ทำให้ระบายไปได้เพียง 2-3 แสนตัน แต่ภาพรวมการระบายรูปแบบดังกล่าวก็ได้ราคาดีเป็นที่น่าพอใจ

ทั้งนี้ รัฐบาลมีข้าวรวม ตั้งแต่โครงการรับจำนำรอบแรกจนถึงปัจจุบัน 40 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นข้าวสารประมาณ 20 ล้านตัน เป็นการระบายในประเทศ 5-6 แสนตัน จัดทำข้าวถุงไปแล้ว 6-7 แสนตัน ระบายรูปแบบอื่นๆ และส่งเงินคืนคลังไปแล้วรวม 6-7 ล้านตัน เป็นเงิน 1.3 แสนล้านบาท (เป็นการคืนเงินเมื่อปี 2555 จำนวน 9 หมื่นล้านบาท และเป็นการคืนเงินช่วงปีนี้ 4 หมื่นล้านบาท)

ขณะนี้ มีข้าวเหลือในสต็อกประมาณ 10 ล้านตัน บางส่วนเป็นข้าวที่มีภาระผูกพันรอการส่งมอบ หากประเมินการระบายและส่งเงินคืนคลังช่วงที่ผ่านมา ยอมรับว่าตลาดเคลื่อนไปจากแผนที่คาดไว้ แต่จากนี้ น่าจะมีเงินส่งคืนคลังได้ตามแผนเดิม คือ ตั้งแต่เดือนมี.ค.- ก.ย. 2556 จำนวน 1.49 แสนล้านบาท โดยเป้าหมายการส่งออกปีนี้ คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 8.5 ล้านตัน

"การระบายแบบประมูลทั่วไป คงได้จำนวนไม่มาก ส่วนการขายแบบจีทูจี จะได้จำนวนมากแต่ราคาก็จะมีเงื่อนไขมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับการระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า คงไม่สามารถขายในปริมาณมากๆ ได้ ดังนั้น รูปแบบการระบายจากนี้จะใช้หลายๆ วิธีมาดำเนินการร่วมกัน"นายบุญทรง กล่าว

ส่วนท่าทีที่ชาวนาบางส่วนไม่ยอมรับราคาจำหน่ายใหม่ ตนพร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่าย และพร้อมที่จะออกไปพบชาวนาเพื่อชี้แจงเหตุผลให้เข้าใจ เบื้องต้นมั่นใจว่าถ้าเป็นชาวนาตัวจริงจะเข้าใจได้ แต่ก็หวังว่าจะมีมือที่ 3 ไปยุยงให้ชาวนาเกิดความไม่เข้าใจ ซึ่งราคาต้นละ 1.2 หมื่นบาทนั้น เป็นราคาที่ใช้ในโครงการรับจำนำปาร์

2556 ที่กำลังดำเนินการอยู่และมีกำหนดเวลาอีก 2 เดือน จะสิ้นสุดโครงการ มีข้าวที่เหลือรอเข้าโครงการ ประมาณ 1 ล้านตันจากข้าวที่เข้าโครงการมาก่อนหน้านี้ 5-6 ล้านตัน จากเป้าหมายที่คณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กชช.) กำหนดไว้ 7 ล้านตัน จากปริมาณผลผลิตรวม 9 ล้านตัน

นายบุญทรง กล่าวถึง การดำเนินการเอาผิดหากมีการตรวจสอบโรงสี หรือ โกดังข้าวและผู้เกี่ยวข้องที่สร้างความเสียหายต่อโครงการรับจำนำ ว่าได้สั่งการไปแล้วให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด และให้ขึ้นบัญชีดำไม่เข้าร่วมโครงการอีก

อย่างไรก็ตาม กรณีที่จังหวัดพิจิตรที่มีการหลอกลวงชาวนานั้น ไม่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการแต่เป็นเรื่องของโรงสีที่หลอกลวงชาวนา แต่จะมีการตรวจสอบว่าโรงสีดังกล่าวอยู่ในสังกัดของ องค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) หรือไม่

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจข้าวในสต็อกรัฐบาล ตั้งแต่มีโครงการรับจำนำข้าวปี 2554/55 พบว่ามีแนวโน้มการกระทำผิดลดลงจากยอดการดำเนินคดี โดยปี 2555 มีคดีที่เกี่ยวกับการรับจำนำข้าวทั่วประเทศ รวม 115 คดี แบ่งออกเป็นการกระทำผิดหลักเกณฑ์การจำนำข้าว จำนวน 98 คดี และเป็นกรลักลอบขนข้าว 17 คดี ปริมาณข้าวที่เสียหาย 3.2 หมื่นตัน มูลค่ารวม 541 ล้านบาท ปี 2556 จำนวน 59 คดี ลดลง 49% เป็นการกระทำผิดหลักเกณฑ์ 55 คดี และลักลอบขนข้าว 4 คดี ปริมาณ 4.2 ล้านตัน มูลค่า 79 ล้านบาท

นายโชคชัย เศรษฐสุวรรณ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แนวโน้มราคาตลาดข้าวโลกจากนี้ไป มีโอกาสทั้งปรับขึ้นและลดลง เพราะซัพพลายข้าวในตลาดยังถือว่าสูง ขณะที่ผู้ซื้อในตลาดที่สำคัญๆ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะนำเข้าข้าว ซึ่งการหารือกับรมว.พาณิชย์ ผู้ส่งออกได้แสดงความเห็นว่าควรมีการระบายข้าวเป็นการทั่วไปออกมาเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอแต่ปริมาณครั้งละไม่มาก เพื่อไม่ให้กระทบราคาตลาด

ส่วนการลดราคาข้าวรับจำนำข้าวคาดว่าไม่น่าจะกระทบตลาดมากนัก เพราะไทยเป็นผู้ค้าในตลาดอันดับ 3 แล้ว โดยมีอินเดีย เวียดนามเป็นอันดับ 1 และ 2 โดยภาวการณ์การแข่งขันยังขึ้นอยู่กับปัจจัยผู้ค้าแต่ละรายที่ถือสต็อกอยู่ว่ามีมากน้อยเท่าใด

นายอิสระ วงศ์กุลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาหอการค้าฯ ยังคงจับตาดูโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ว่า รัฐบาลจะมีมาตรการและการดำเนินการอย่างไรต่อไป

ส่วนกระแสข่าวที่มีการทุจริตโครงการ เช่น ในเรื่องของข้าวหายไปจากสต็อกของรัฐบาล คงต้องรอการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจะสามารถให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ได้

สำหรับการกำหนดราคารับจำนำข้าว นายอิสระ กล่าวว่า สภาหอการค้าฯ ยังยืนยันว่า ราคารับจำนำข้าวที่เหมาะสม คือ ราคาที่สอดคล้องกับราคาตลาดโลก

แหล่งข่าวจากสภาหอการค้าฯ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าคณะกรรมการหอการค้าไทยจะมีการประชุม เพื่อพิจารณาและติดตามผลการตรวจสอบสต็อกข้าวของรัฐบาลที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 มิ.ย. 2556 เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบสต็อก ก่อนจะมีการกำหนดข้อเสนอแนะและทำที่ในเรื่องดังกล่าวต่อไป

นายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบ จากการปรับลดราคารับจำนำข้าวจาก 1.5 หมื่นบาทต่อตัน เหลือ 1.2 หมื่นบาทต่อตัน โดยเตรียมวงเงินสินเชื่อให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว จำนวน 1 หมื่นล้านบาท พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยลงจำนวน 3% ต่อปี จากปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีอยู่ที่ 7% ต่อปี

ทั้งนี้ เท่าที่สำรวจเบื้องต้น มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวนประมาณ 2 แสนราย ที่คาดว่าจะไม่สามารถเข้าโครงการรับจำนำในราคาเดิมได้ เพราะว่ามีเกษตรกรเข้าโครงการแล้วประมาณ 3 แสนราย จำนวนข้าว 4 ล้านตัน เป็นเงินกว่า 6 หมื่นล้านบาท โดยขึ้นทะเบียนไว้ 5 แสนราย

"วงเงินที่เราตั้งไว้ที่ 1 หมื่นล้านบาทนั้น หากไม่เพียงพอก็สามารถเพิ่มเติมได้ โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลหลังจากรัฐบาลเริ่มใช้ราคารับจำนำที่ 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งในส่วนต้นทุนที่ธนาคารได้เข้าไปช่วยเหลือนั้น รัฐบาลจะพิจารณาชดเชยให้" เขากล่าวและว่า ทั้งนี้ สินเชื่อที่เพิ่มให้ นั้น มีเงื่อนไขว่า เกษตรกรจะต้องนำไปใช้เพื่อปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตถัดไปเท่านั้น"

ดัชนีข้าวขาวโอโรชา (ดับเบิลยูอาร์ไอ) สิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ 481 ดอลลาร์ต่อตัน ลดลงราว 1 ดอลลาร์ต่อตัน หรือไม่ถึง 1% จากสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงราวต้นละ 9 ดอลลาร์ หรือประมาณ 2% จากเมื่อเดือนที่แล้ว

การปรับลดดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการดิ่งลงอย่างหนักของราคาข้าวไทย ที่ร่วงลงไปราว 15 ดอลลาร์ต่อตัน หรือราว 3% ในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว และลดลงมากถึงต้นละ 40 ดอลลาร์ หรือ 7% ในเวลา 1 เดือน

เว็บไซต์โอโรชา รายงานว่า การร่วงลงของราคาข้าวไทย เกิดขึ้นหลังจากมีการเปิดเผยถึงปัญหาในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ทั้งตลาดข้าวโลกก็ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินก้อนโต สำหรับข้าวไทย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งของข้าวอินเดีย เมื่อเดือนก.ย. 2554 ก่อนที่ไทยจะเริ่มต้นโครงการรับจำนำไม่นานนัก

รายงานระบุว่า ผู้ค้าข้าวไทยปรับลดราคาขายลงมา 5-10 ดอลลาร์ต่อตัน เมื่อวานนี้ ขณะที่ประเทศผู้ค้าข้าวรายอื่นๆ ในเอเชีย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพดานราคาแต่อย่างใด

นายชาญชัย เอื้อสุวรรณ ส.ส. สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวว่า การลดราคาจำนำของรัฐ โดยส่วนตัวเห็นว่ารัฐบาลตัดสินใจผิดพลาดที่เปลี่ยนหลักเกณฑ์อย่างกะทันหัน

ทั้งนี้ ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนชาวนาในพื้นที่ประมาณ 500 คน โดยมีข้อเสนอให้รัฐบาลทบทวนมติกรม. วันที่ 19 มิ.ย. ใน 3 ข้อ คือ 1. กลับมารับจำนำข้าวที่ราคา 15,000 บาท หรืออย่างเร็วที่สุดต้องสิ้นฤดูกาลผลิต 2. หากรัฐบาลยืนยัน 12,000 บาท ต้องกำหนดค่าความชื้นร้อยละ 30 และ 3. เปลี่ยนการจำกัดวงเงินรับจำนำข้าวที่กำหนดเพดาน 5 แสนบาท

นายชาญชัย กล่าวว่า รัฐบาลประกาศนโยบาย 15,000 บาท ชาวนาก็ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่ม เพราะอยากได้เงินเพิ่ม บางคนก็เอาเงินที่ได้ไปผ่อนซื้อสินค้า คือเขามีภาระ แล้วจู่ๆ คุณบอกไม่เอาแล้ว ขอลดเหลือ 12,000 บาทต่อตัน แต่ภาระชาวนาไม่ได้ลดลงด้วย เท่าที่สอบถามชาวนาทราบว่าทุกกลุ่มพร้อมออกมาเคลื่อนไหว เอาจริงมาจริง เพราะว่าเดือดร้อนจริงๆ

"แกนนำรัฐบาลบอกให้ ส.ส. ช่วยไปชี้แจงชาวบ้าน ถามว่าจะให้ไปชี้แจงอะไร จะให้เราไปแก้ตัวให้รัฐบาล ซึ่งในฐานะที่เราช่วยรัฐบาลอยู่ก็อยากช่วย แต่คำอธิบายมันฟังไม่ขึ้น เพราะว่าอย่างโครงการรถคันแรกเป็นภาระงบประมาณตั้งเท่าไร มีคนได้ประโยชน์ไม่กี่กลุ่ม แต่ไม่ยกเลิก พอโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ประโยชน์ กลับขอปรับเกณฑ์โดยอ้างว่าขาดทุน"

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

เทขายข้าวราคาทรุดฮวบ

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ได้เชิญ 6 ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ คือ บริษัท นครหลวงค้าข้าว บริษัท ไทยฟ้า บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ บริษัท พงษ์ลาภ บริษัท ไรซ์แลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด มาหารือเพื่อขอให้ช่วยระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล โดยผู้ส่งออกเสนอให้รัฐบาลเปิดประมูลทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 แสนตันเพื่อไม่ให้กระทบราคาส่งออก

ขณะที่ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ รายงานว่า หลังจากรัฐบาลประกาศลดราคารับจำนำ ทำให้ผู้ซื้อในต่างประเทศชะลอการเจรจาซื้อข้าวจากไทยทันที เพราะจะต้องรอให้ไทยขายข้าวในราคาที่ต่ำลงได้อีก

ด้านนายบุญทรง เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ขอยุติว่าจะเปิดประมูลขายข้าวเป็นการทั่วไป โดยผู้ส่งออกขอให้เปิดระบายต่อเนื่องทุกสัปดาห์ จึงให้กรมการค้าต่างประเทศไปจัดทำรายละเอียดปริมาณ ชนิดข้าว และช่วงเวลา

ประมุขที่เหมาะสม ก่อนเปิดประมูลทันที และจะยึดราคาตลาดเป็นหลัก รวมทั้งจะขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) คุไป ด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบัน รัฐบาลมีข้าวสารอยู่ในสต็อกกว่า 20 ล้านตัน ขายให้หน่วยงานรัฐทำข้าวถุงและบริจาครวม 6-7 แสนตัน ขายแบบจีทูจีโดยอยู่ในระหว่างทยอยส่งมอบอีก 7 ล้านตัน มีเงินคืนกระทรวงการคลัง 1.3 แสนล้านบาท

นายสมพร อิศวิลานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าว สถาบันคลังสมองแห่งชาติ กล่าวว่า หน้าที่ที่รัฐบาลลดราคารับ จำนำข้าวเปลือกเหลือตันละ 1.2 หมื่นบาท ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ลดลง 3-4% หรือราว 539 เหรียญสหรัฐ ต่อตัน จากเดิม 550-560 เหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ The Oryza White Rice Index (WRI) ระบุว่า สัปดาห์ที่แล้วราคาข้าว 5% ปิดที่ 481 เหรียญสหรัฐต่อตัน ฉะนั้นชาวนาที่ขายข้าวเปลือกนอกโครงการจะได้เงินลดลง 1,500-2,000 บาทต่อตัน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

พาณิชย์หนุนผู้ส่งออกตั้งปท.ซื้อข้าวสต็อกรัฐ

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมอยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติ "ระบาย ข้าว" ตามแนวทางที่ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ว่าควรมีการระบายด้วยวิธีเปิด ประมูลรูปแบบอื่น อาทิ ให้ผู้ซื้อต่างประเทศร่วมมือกับเอกชนไทย และยื่นความจำเป็นในการเสนอซื้อข้าวในสต็อกรัฐ ซึ่งคณะทำงานระบายข้าวจะเป็นผู้พิจารณาและเจรจาขายให้

ทั้งนี้ กรมได้ชี้แจงต่อที่ประชุม กขช.ว่า ไม่สามารถเปิดให้ผู้ซื้อต่างประเทศ เข้ามายื่นซื้อกับรัฐบาลโดยตรง เพราะอาจจะขัดต่อมาตรา 89 ตาม กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 แต่ถ้า "ผู้ซื้อ" จับมือเอกชนไทยยื่นเสนอซื้อ มาสามารถทำได้ ซึ่งกรมได้ประสานกับสมาคมผู้ส่งออกข้าว เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อแนวทางการระบายข้าว รูปแบบใหม่นี้

"เอกชนน่าจะเห็นด้วย โดยจะนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการระบายข้าว ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รว.พาณิชย์ เป็นประธาน ในสัปดาห์หน้า"

อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าวิธีนี้จะทำให้รัฐบาลขายได้ราคาดีกว่าการขายแบบรัฐบาลต่อ รัฐบาล (จีทูจี) หรือไม่ เพราะทั้งสองแนวทางมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน การทำจีทูจี เพื่อรักษามิตรภาพระหว่าง ประเทศคู่ค้า ส่วนแนวทางอื่นที่ภาคเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เสนอให้ทยอยเปิดระบาย เป็นแนวทาง หนึ่งที่กรมพิจารณาว่าราคาที่ขายได้คุ้มค่างกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปิดประมูลที่ลือลือหรือไม่

นางปราณี กล่าวต่อว่า การปรับลดราคาจำนำข้าว อาจมีผลให้ราคาส่งออกจะลดลง แต่มีโอกาสทำให้ รัฐบาลขายข้าวได้ง่ายขึ้น แต่การขายข้าวยังมีปัจจัยอื่นเป็นองค์ประกอบ เช่น สถานการณ์ประเทศคู่แข่ง ราคา ประเทศคู่ค้า มีการเก็บสำรองสต็อกอย่างไร กรมจะต้องพิจารณาระบายในจังหวะที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบภาระ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะดำเนินการระบาย

"การทบทวนจีทูจีที่ได้มีการหารือไว้เมื่อปีที่ผ่านมา เป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้ หากยังค้างส่งมอบอยู่มาก ซึ่งผู้ซื้อคงขอเจรจา ส่วนใหญ่น่าจะยินยอม หากมีการปรับลดราคาขายลง ซึ่งจะส่งผลไปถึงการปรับแผนคินเงินระบาย ข้าวสต็อกรัฐบาลหรือไม่ กำลังพิจารณา กรมเตรียมตัวเลขที่จะรายงานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีรับจำนำรอบถัดไป ดังนั้นตัวเลขการขายข้าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด"

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าว กล่าวว่า หากราคาข้าวไทยปรับลดลงมาเหลือ 470 ดอลลาร์ต่อตัน จะทำให้การ ส่งออกแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ดีขึ้น ภาคเอกชนได้ติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างใกล้ชิด เพราะเกรงว่าจะเกิดการ แข่งขัน "ลดราคา" โดยเฉพาะอินเดียและเวียดนาม ส่วนเป้าหมายการส่งออกข้าวปีนี้ไทยยังไม่สามารถชิงตำแหน่งผู้ ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งจากอินเดียและเวียดนามได้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

รัฐเร่งหาวิธีขายข้าวเอกชนต่างชาติ

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีบริษัทระหว่างประเทศ (เทรดดิ้ง เฟิร์ม) หลายราย เช่น บริษัท มิตรชยุ จากญี่ปุ่น บริษัท แคว จากเกาหลี ฯลฯ ติดต่อขอซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลในปริมาณมาก ซึ่งอยู่นอกเหนือกรอบยุทธศาสตร์การระบายในสต็อกรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติไว้ 5 แนวทางคือ ขายแบบจีทูจี เปิดประมูลเป็นการทั่วไป บริจาค ขายให้หน่วยราชการในประเทศ และขายผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) จึงได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศไปพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม ส่วนการคืนเงินจากการขายข้าวให้กระทรวงการคลังนั้น ล่าสุด คืนไปแล้วราว 130,000 ล้านบาท

ด้านนางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ กรมอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางปฏิบัติในการระบายข้าว ตามแนวทางที่ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ว่าควรมีการระบายด้วยวิธีเปิดประมูลรูปแบบอื่น เช่น ควรให้ผู้ซื้อต่างประเทศร่วมมือกับเอกชนไทย ยื่นความจำนงเสนอซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล ซึ่งคณะทำงานระบายข้าวจะพิจารณาเจรจาขายให้ ทั้งนี้ ขณะนี้ มีผู้ซื้อจากต่างประเทศหลายราย ติดต่อขอซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล แต่ไทยไม่สามารถเปิดให้ผู้ซื้อต่างประเทศเหล่านั้น เข้ามายื่นซื้อกับรัฐบาลโดยตรง เพราะอาจจะขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2550 แต่ถ้าผู้ซื้อต่างประเทศร่วมมือเอกชนไทยแล้วยื่นเสนอซื้อมาก็จะสามารถทำได้ โดยจะนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ในสัปดาห์หน้า

"ส่วนการปรับลดราคาจำหน่ายข้าว อาจมีผลให้ราคาส่งออกข้าวไทยลดลง และมีโอกาสทำให้รัฐบาลขายข้าวได้ง่ายขึ้น แต่การขายข้าวไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยราคาเพียงอย่างเดียว เพราะยังมีปัจจัยอื่นอีก เช่น สถานการณ์ผลผลิตและราคาประเทศคู่แข่งเป็นอย่างไร ประเทศคู่แข่งสำรองสต็อกเป็นอย่างไร หลังจากนั้นกรมจะต้องพิจารณาระบายในจังหวะที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ที่จะดำเนินการระบายด้วย" นางปราณี กล่าว

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

เอกชนห่วงเวียดนามกดราคาซื้อ หันจำหน่ายข้าว-ส่งออกพุ่ง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงกรณีรัฐบาลปรับลดราคาจำหน่ายข้าวเปลือกนาปรังปี 2556 ลงเหลือ 12,000 บาทต่อตัน จากเดิม 15,000 บาท ว่าน่าจะทำให้การส่งออกข้าวไทยกระเตื้องขึ้นมาได้บ้าง แต่ไม่มาก โดยจากเป้าหมายการส่งออกปีนี้ที่สมาคมคาดการณ์ไว้ 6.5 ล้านตัน อาจจะได้เพิ่มเป็น 7 ล้านตัน เนื่องจากเมื่อราคาข้าวไทยลดลงจะส่งผลให้ราคาในตลาดปรับลดลงตามไปด้วย และจะทำให้ข้าวหนึ่งของไทยมีโอกาสแข่งขันกับข้าวอื่นได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ข้าวหนึ่งจะเป็นตัวหลักที่ทำให้ยอดส่งออกข้าวของไทยเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากคุณภาพข้าวของไทยยังเป็นที่ต้องการจากลูกค้า หากราคาไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนกรณีข้าวขาว แม้ราคาข้าวไทยจะลดลงมาเหลือที่ระดับ 480 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ราคาข้าวเวียดนามอยู่ที่ 370-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาก็ยังแตกต่างกันอยู่มากและเกรงว่าเวียดนามจะกดราคาข้าวลงมา เพราะเวียดนามผลิต ข้าวขาวเป็นหลัก ขณะที่ไทยก็ต้องเร่งระบายสต็อกข้าวออกมา

"คงต้องรอดูตลาดในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าด้วยว่าจะมีผล ตอบรับอย่างไร คู่แข่งจะปรับลดราคาลงไปอีกหรือไม่ ซึ่งปีนี้เป็นตลาดของผู้ซื้อ เพราะประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่มีสต็อกข้าวเหลือเยอะและคงจะแข่งขันกันสูงด้วย" นายชูเกียรติกล่าว

นายชูเกียรติกล่าวว่า เมื่อราคาจำหน่ายลดลงเหลือ 12,000 บาทต่อตัน คิดเป็นราคาเอฟโอบีสำหรับข้าวขาว 5% จะอยู่ที่ 620-630 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ยังเป็นราคาที่สูงกว่าตลาด จึงหวังว่าราคาตลาดที่มีการซื้อขายจริงน่าจะอยู่ที่ 480-490 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งจะใกล้เคียงกับราคาของประเทศคู่แข่งอย่างอินเดีย ที่ราคาขายอยู่ที่ 450

เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่เมื่อราคาปรับจํานำที่ 15,000 บาทต่อตัน เมื่อคิดเป็นราคาเอฟโอบีแล้วจะตกอยู่ที่ 800 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาซื้อขายจริงจะต่ำกว่านั้นคืออยู่ที่ประมาณ 560-570 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับยอดส่งออก 5 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งออกข้าวได้แล้วจำนวน 2.5 ล้านตัน เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากเวียดนามที่ ส่งออกได้ 2.95 ล้านตัน และอินเดียส่งออกได้ 4.2 ล้านตัน ซึ่งมองว่าโอกาสที่ไทยจะกลับมาเป็น ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 อีกคงไม่มี เพราะมีการแข่งขันที่รุนแรงมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวปี 2556 จะส่งออกประมาณ 8-8.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 23.08% เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนขยายตลาด ส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ เช่น ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง รวมทั้งเร่งผลักดันการขยายข้าว แบบรัฐต่อรัฐอย่างต่อเนื่อง

ที่มา ข่าวสด

ทีดีอาร์ไอชี้รัฐลดราคาจํานำไม่ช่วยแก้ทุจริตร

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันนิรุตตรา มูลนิธิพัฒนา สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดเสวนา "ลดราคาจํานำข้าว: ลดขาดทุน-ป้องทุจริตรได้จริงหรือ?" นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า การลดราคาจํานำข้าว ช่วยลด ภาระการใช้จ่ายโครงการรับจํานำข้าวเปลือก จาก 2 โครงการ คือนาปี 2554/55 และ นาปรัง 2555 โดยใช้ การ คํานวณ สมมติฐาน ใช้ราคาข้าวขาวตันละ 1.2 หมื่นบาท และจำกัดปริมาณเกษตรกรรายละไม่เกิน 41.7 ตัน หรือ 5 แสนบาท ทำให้ปริมาณจํานำนาปีลดลง 21.75% นาปรังลดลง 23.7% ปริมาณรวมของข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการลดลง 17.2% ขาดทุนลดลง 49.5% หรือ 8.7 หมื่นล้านบาท

การลดราคาจํานำเป็นการแก้ปัญหาให้มีเงินดำเนินโครงการต่อไป เพราะรัฐบาลกำลังไม่มีเงิน จากเดิมที่ วางแผนว่าต้องดำเนินโครงการ 4 ฤดูกาล การลดจำนวนเงินลงแต่ไม่ได้ลดผลประโยชน์โรงสี โกดังและเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐบาลยังไม่เปิดข้อมูลขายข้าว แม้จะลดราคาจํานำแต่ในทางปฏิบัติจริง ลดการขาดทุนได้บางส่วน ส่วนที่มีการ แอบขายข้าวกัน รัฐบาลยังไม่มีการแก้ปัญหาทุจริตร โดยเฉพาะการขายข้าวที่ใช้อำนาจระดับสูงตัดสินใจแต่ละครั้ง หากรัฐบาลมีความจริงใจควรเปิดระบายอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพราะช่องทางการระบายเป็นการทุจริตรที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของกระบวนการ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า รัฐบาลยังไม่ได้แก้ปัญหาการทุจริตร ดังนั้นควรเริ่มจากการยกเลิกกิจการสีแปรสภาพ 7 วัน ป้องกันไม่ให้โรงสีมีเวลานำข้าวสารราคาถูกจากส่วนอื่นไปส่งมอบแทน การกำหนด 7 วัน ทำให้โรงสีสามารถ นำข้าวจากเพื่อนบ้าน ถือเป็นกรอนุวัติให้นำเข้าข้าวเปลือกจากเพื่อนบ้านที่มีราคาถูกกว่ามาส่งมอบแทน ประเมินได้ ว่าข้าวในประเทศมีมากผิดปกติประมาณ 3 ล้านตัน เป็นข้าวที่มีการอ้างว่ายังไม่ได้ส่งมอบเข้าโกดังกลางประมาณ 2 ล้านตัน

ขณะที่ข้าว 1 ล้านตัน ไม่สามารถบอกที่มาได้ เนื่องจากข้าว 3 ฤดูกาล ได้แก่ นาปี 2554/55 นาปรัง 2555 และนาปี 2555/56 มีปริมาณรวม 40 ล้านตัน ซึ่งอยู่ในโครงการยังมีปริมาณจากการบริโภคภายใน 18 เดือน รวม 26.1 ล้านตัน (ข้าวสาร) ที่มีการผ่านตลาดทั่วไป 8.9 ล้านตัน เมื่อรวมกับที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ แจ้งต่อ รัฐสภาว่าได้ระบายข้าวผ่านจีทูจี 7 ล้านตัน ทำให้มีข้าวเกินอยู่ในระบบ

"ปริมาณข้าวที่เกินทำให้ราคาข้าวสาร รัฐบาลนี้ถูกกว่ายุคนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขณะนี้เชื่อว่าข้าว 1.9 ล้านตัน ถูกระบายออกมา เมื่อรวมกับข้าวในมือเอกชน ต้องมีสต็อกประมาณ 2 ล้านตัน รวมเป็น 3.9 ล้านตัน เป็น สาเหตุที่ว่าทำไมปิดบัญชีปี 2555/56 ไม่ได้ เพราะมีข้าวมากกว่าที่ควรจะเป็น ประมาณ 1 ล้านตัน น่าจะเป็นข้าวที่มาจากเพื่อนบ้าน โดยโรงสีใช้ช่วงสีแปรสภาพ 7 วัน เป็นช่องทางนำข้าวมาสวมสิทธิ์ ทั้งหมดนี้มีใครบางคนมีอำนาจเอา

ข่าวสารแอบไปขาย เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับต้องรับผิดชอบ คนที่ไม่มีอำนาจระดับสูงจะทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้เด็ดขาด"นายนิพนธ์ กล่าว

ด้านนายรังสรรค์ กาสุลงค์ ผู้แทนชาวนาไทย กล่าวว่าวันที่ 25 มิ.ย.นี้ จะเดินทางไปยังหนังสือ นายกรัฐมนตรี เพราะไม่ยอมการปรับลดราคาเหลือตันละ 12,000 บาท แต่เห็นด้วยกับการกำหนดเพดานรายละไม่เกิน 5 แสนบาท เพราะชาวนาส่วนใหญ่ที่จะได้ประโยชน์

"ไม่ได้เรียกร้องถึง 15,000 บาทต่อตัน ตอนนั้นเอามาให้ผมเอง เมื่อเอามาแล้วต้นทุนก็เพิ่มขึ้น ค่าเช่านาจากไร่ละ 500-700 บาท ปัจจุบันขึ้นไป 1,000-1,500 บาทต่อปี บางรายมีการเก็บค่าเช่าทุกครั้งที่ทำนา เมื่อรัฐบาลสัญญากับเราไว้แล้ว มาลดราคาจะฟ้องรัฐบาลที่รัฐบาลพูดวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกัน"นายรังสรรค์ กล่าว

นายรังสรรค์ ยังได้ตำหนินายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ว่าไม่มีความรู้เรื่องข้าวเลย หลังจากออกมาพูดว่าเกษตรกรไม่สามารถขายข้าวได้เต็มราคา เพราะเกษตรกรรีบเก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกรใจร้อน ซึ่งให้เห็นว่าไม่มีความรู้เรื่องข้าว การเก็บเกี่ยวที่ความชื้น 22-25% เมื่อนำมาทำข้าวแห้งข้าว 10 กก.จะเหลือ 5.5 กก.

นายรังสรรค์ กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นที่มาของการทุจริต ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโครงการประกันรายได้ พบว่าจำนวนพื้นที่ทำนาเพิ่มขึ้นผิดปกติ ยังมีประเด็นการส่งมอบข้าวสาร หรือเปาเกา คือโรงสีรับข้าวไว้แล้วไม่สีแปรแต่ซื้อข้าวสารส่งมอบแทน อาจไปซื้อจากโกดังหนึ่งไปอีกโกดังหนึ่ง ส่วนข้าวสารในโกดังรัฐบาลไม่สามารถบอกได้ว่าขายไปเท่าไร เมื่อบอกไม่ได้ทำให้สงสัยว่ามีทุจริตหรือไม่ ดังนั้นการลดราคามีส่วนเล็กน้อยที่จะลดการทุจริต

นายเกียรติ สิทธิอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า แนวคิดการรับจำนำราคาสูงมีการแถลงในสภา และพูดชัดเจนว่า จะยกระดับราคาทั้งโลกให้แพงขึ้นนั้นไม่สามารถทำได้ เพราะทั้งโลกซื้อข้าวปริมาณ 30 ล้านตัน ผลผลิตรวม 600-700 ล้านตัน แต่ไทยส่งออกเพียง 10 ล้านตัน ผลิตปีละ 20 ล้านตัน ทำให้ไม่สามารถถึงราคาข้าวทั้งโลกให้สูงได้

ส่วนชาวนาก็ได้ประโยชน์จากโครงการน้อยมาก จากรายงานราคาข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าทั้งปีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่พันบาท หรือบางช่วงเพิ่มหลักร้อยบาท ชาวนามีรายได้เพิ่มไม่มาก ขณะที่โครงการขาดทุนแล้วหลายแสนล้านบาท

สำหรับการระบายข้าว ช่วงที่ผ่านมาปีนี้มีส่งออกไป 1.99 ล้านตัน ส่งออกไปแล้ว ถือว่าต่ำมากเพราะไทยไม่สามารถส่งออกได้ ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะพ่อค้า แต่เป็นปัญหาของรัฐบาลด้วย เมื่อรับจำนำทุกเมล็ด ก็ต้องหาที่เก็บทุกอย่างไปโรงสีตรวจสอบได้ แต่ไม่ให้ข้อมูลแล้วจะตรวจสอบอย่างไร เข้าใจข้าราชการ แต่ฝ่ายการเมือง น่าจะมีอะไรบางอย่าง จึงไม่เคยมีเจ้าหน้าที่มาประชุมกับฝ่ายตรวจสอบ เช่น ออกหนังสือเรียก องค์การคลังสินค้า (อคส.) 6 ครั้งไม่มาเลย เรื่องนี้ฝ่ายกชต้องตรวจสอบการขายข้าวแบบ จีทูจี ถ้าเป็นส่วนที่กำลังเจรจาอมรับให้เป็นความลับได้ แต่ซื้อขายเสร็จ ต้องประกาศ

พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี สว.สรรหา กล่าวว่า การระบายข้าวมีปัญหามาก กรณีระบายข้าวราคาถูกเพื่อให้ประชาชน มีความไม่โปร่งใส มีการอนุมัติแล้ว 2.5 ล้านตัน ผลิตเป็นข้าวถุง 500 ล้านถุง ผ่าน 3 ช่องทางได้แก่ ช่องแรก ร้านถูกใจของกระทรวงพาณิชย์ให้ขายข้าวถุง 5 กก. ถุงละ 70 บาท ช่องสอง ร้านถูกใจและงานธงฟ้าจังหวัดต่างๆ โดยกรมการค้าภายใน เป็นแม่ข่าย ซึ่งมีข้าวถุงขายบ้างแต่ไม่มาก ช่องที่3 คือเอาข้าวจำนวนนี้ไประบายช่องทางร้านค้าทั่วไป ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของการดำเนินโครงการเพื่อลดค่าครองชีพประชาชน จากการตรวจสอบพบว่ามี 3 บริษัท ที่เข้าไปทำสัญญาซื้อข้าวจาก อคส. แต่ไม่ได้ส่งมอบ ทำให้เอกชนมีส่วนต่างกำไรมากกว่า 1.5 หมื่นล้านบาทเป็นความสูญเสียของรัฐ

"เป็นเรื่องใหญ่มากที่ข้าวถุงหายไปเป็นล้านๆตัน เรื่องเหล่านี้รัฐบาลต้องรับผิดชอบ เอาข้าวมาคืนให้ประชาชน"พล.ต.ท.ยุทธนา กล่าว

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่าไม่ว่าราคาปรับจํานำจะอยู่ที่เท่าใดการดำเนินโครงการไม่ได้ละเลย ดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต โดยตั้งคณะกรรมการและดำเนินคดีจริง ๆ ทั้งเรื่องการสวมสิทธิ์เกษตรกร ศาลตัดสินไม่รอลงอาญา เช่น กรณีที่นครนายก ที่โรงสีรับใบเกษตรกรและสวมสิทธิ์ ซึ่งดำเนินคดีทั้งโรงสีไม่ให้ร่วมโครงการ หากดำเนินคดีถึงที่สุดจะไม่สามารถเข้าร่วมอีกเลย ชวานาด้วย เรื่องคลังสินค้าก็มีการดำเนินคดี คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ตรวจสอบทุกเดือน ทั้งนี้การลดราคาจะช่วยการทุจริตลดลงได้หรือไม่ ส่วนต่างอาจจะมีแรงจูงใจลดลง แต่มาตรการการปราบทุจริตจะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเดิม ยอมรับว่าบทลงโทษที่เกิดจากการทุจริตยังไม่แรงพอ ทำให้การทุจริตยังมีอยู่

สำหรับวิธีการคำนวณผลการดำเนินโครงการโดยคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการฯ ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่เคยเห็นและนำมาใช้ในโครงการดูแลสินค้าเกษตรของรัฐบาลมาก่อน ใช้วิธีคำนวณแบบธุรกิจที่นำต้นทุนที่สูงสุดมาคำนวณ ขณะที่การคำนวณที่เคยทำมาจะกำหนดว่ามีเงินต้องใช้สำหรับดำเนินโครงการต่อขาดเหลือเท่าใด เพื่อตั้งงบประมาณเพิ่มเติม เพราะโครงการลักษณะนี้จะไม่คิดเรื่องกำไรขาดทุนอยู่แล้ว

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่าสาเหตุหลัก ๆ การลดราคาปรับจํา นำมาจากบที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ ข้าวที่มาจากโครงการรับจํา นำ มีการระบายในประเทศ ส่วนใหญ่ข้าวอยู่ในสต็อกที่รอวันระเบิด

"เราไม่มีอำนาจไปชี้หน้าตลาด กระทรวงพาณิชย์แจ้งทำรายงานสัญญาส่งออก 7 ล้านตัน เอ็มโอยู อีก 8 ล้านตัน แต่เมื่อเอาเอ็มโอยู ทางดูฟิลิปปินส์ บอก 1 ล้านตันราคาตลาด แต่ปีก่อนนำเข้าแค่ 3 แสนตัน บังคลาเทศ นำเข้าจริงแค่ 57 ตัน ข้อมูลเอ็มโอยูเป็นข้อมูลที่ไม่ได้กำหนดให้ปฏิบัติตาม โททิวอร์ ไม่ได้ซื้อจริง เชื่อว่าการลดราคาแล้วจะทำให้ลกลไกในประเทศเป็นมาร์เก็ตไพร์ส เอกชนจะแข่งกับรัฐบาลได้ในแง่การซื้อเก็บ รัฐบาลยอมแพ้กกลไกตลาดแล้วพยายามให้ตลาดทำงาน และช่วยลดงบประมาณรัฐไม่ต้องแบกภาระ" นายสมพร กล่าว

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

ปูแจงลดจํา นำข้าวอีตมดล 4 ด้าน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชนถึงการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโครงการรับจํา นำข้าว ว่า เจตนารมณ์ของโครงการรับจํา นำข้าวช่วยให้คุณภาพชีวิตของชาวนาดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น อย่างไรก็ตามแต่เรื่องการขาดทุน

ส่วนการปรับราคาปรับจํา นำข้าวนาปรังเหลือตันละ 12,000 บาท เป็นการนำเสนอจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กชช. และคณะรัฐมนตรีก็รับทราบ ซึ่งเรามีหน้าที่ในการสร้างความสมดุลในทุกมิติ อาทิ สะท้อนต้นทุน สะท้อนคุณภาพข้าว สะท้อนราคาตลาดโลก ที่ผ่านมารายได้ตามราคาตลาดโลก แต่เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา ราคาตลาดโลกไม่ได้ปรับสูงขึ้น เราก็ต้องปรับตัวให้สมดุล ขณะเดียวกันถ้าราคาตลาดโลกสูงขึ้น ก็ต้องปรับราคาให้สูงขึ้น ยึดหลักความเป็นธรรม สุดท้ายต้องรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสร้างความสมดุลกับเศรษฐกิจในระยะยาว ต้องดูทั้ง 4 มิติให้สมดุลร่วมกัน เพราะจะทำให้เศรษฐกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของกรม. ในการเห็นชอบให้ปรับลดราคาปรับจํา นำข้าวนาปรังในรอบนี้ ทั้งนี้ รัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบโกดังต่างๆ เพื่อให้ทุกอย่างมีความโปร่งใส

นายกช กล่าว ว่า จากที่เราได้รับรายงานมา มีต้นทุนต่างๆดีขึ้น แต่ต้องไม่ให้ชาวนาขาดทุน ต้องเป็นธรรมกับชาวนา แต่กรม.ก็ยืนยันว่าต้องเร่งแผนระยะยาวคือปฏิรูป สิ่งที่เราต้องเร่ง ซึ่งทางกรม.ก็เร่งกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ ในการกำหนดพื้นที่เพาะปลูก ถ้าผลผลิตดี ได้ราคาดี เราก็จะให้ปลูกต่อไป เพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าพืชเศรษฐกิจมีหลายประเภทที่เราต้องการ และขาดเยอะ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ชลข จึงจะจัดโซนนิ่ง ถ้าพื้นที่ไหนเหมาะเพาะปลูกข้าวก็จะให้ปลูกข้าว แต่ถ้ามีทางเลือกอื่นที่จะทำให้มีรายได้ยั่งยืน รัฐบาลก็จะเข้าไป

ดำเนินการ โดยปีนี้นั้นทำแน่นอน ขณะเดียวกันในการปลูกข้าวก็จะดูเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้าว เพื่อลงไปสู่แผนในภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ชาวนา

ด้าน นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดจ้างบริษัทเซอร์เวย์อร์เพื่อให้เป็นคณกลงในการไปสำรวจตรวจข้าวสารในโกดังทุกแห่งของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส แต่ไม่ให้ความยุ่งยากเพิ่ม และหากตรวจพบว่าใครมีส่วนกระทำผิดทั้ง เจ้าหน้าที่ โรงสี เกษตรกร จะได้รับโทษอย่างเด็ดขาด และต่อไปจะพิจารณาการควบคุมโซนนิ่งการเพาะปลูก หากเกษตรกรปลูกพืชเกษตรที่รัฐบาลสนับสนุนในพื้นที่จะได้รับดูแล เช่น พื้นที่ใดเหมาะเพาะปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ควรปลูกพืชตามพื้นที่และความต้องการของตลาด

ขณะที่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การกำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 12,000 บาทต่อตัน ได้กำหนดไว้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 56 แต่หลังจากนั้น คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) จะพิจารณาราคาตลาดโลก เพื่อตัดสินใจคำนวณราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า และข้าวหอมมะลิเพื่อรับจำนำข้าวในนาปี 56/57 โดยต้องเร่งตัดสินใจ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้มีเวลาตัดสินใจว่าจะปลูกข้าวอย่างไร

ส่วนนายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า การรับจำนำข้าวเปลือกในช่วง 2 ปี 4 รอบฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา มีเกษตรกรร่วมโครงการ 4 ล้านราย ธ.ก.ส.ได้โอนเงินให้เกษตรกรไปแล้ว 6.2 แสนล้านบาท ปริมาณข้าวรับจำนำ 40 ล้านตัน แต่จากการสอบถามเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยอมรับว่ามีเงินออมในบัญชีออมทรัพย์ของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น 104,000 ล้านบาท และได้ทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ส่งผลให้ยอดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ลดลงจากร้อยละ 7 ในช่วงเริ่มโครงการรับจำนำลดเหลือร้อยละ 4 ในปัจจุบัน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

เด็คดีเคย 29 มีย.ตรวจโกดังข้าวทั่วประเทศ

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแบบฟอร์มลงพื้นที่สำรวจโกดังรับจำนำข้าวให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ โดยเชิญผู้บังคับการตำรวจจังหวัดต่างๆ มาประจำยังส่วนกลาง และให้รองผู้บังคับการตำรวจจังหวัด เป็นผู้ควบคุมดูแลความเคลื่อนไหวของโกดังรับจำนำข้าว รายงานผลมายังส่วนกลาง จึงขอความร่วมมือประชาชนที่พบเห็นความผิดปกติ แจ้งมายังหมายเลข 1569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบ มีบริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการรับจำนำข้าวลงพื้นที่สำรวจด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช.ยังได้กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของปริมาณข้าวในโกดัง สำหรับข้าวสารอยู่ที่ร้อยละ 5 ส่วนข้าวเปลือกอยู่ที่ร้อยละ 10 หากปริมาณข้าวหายไปมากกว่าที่กำหนด ผู้ดูแลต้องรับผิดชอบ ทั้งการนำข้าวมาเติมในปริมาณที่หายไป และการดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า ส่วนที่มีฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลรวมทั้งสมาชิกฝ่ายค้าน ออกมาวิพากษ์โครงการนี้ ต้องพูดให้ชัดว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกและเป็นรัฐบาลชุดแรกในประวัติศาสตร์ที่โอนเม็ดเงินเข้าสู่บัญชีของเกษตรกรโดยตรง มากกว่า 6.28 แสนล้านบาท เป็นการพิสูจน์ว่าเรารับผิดชอบต่อนโยบาย และมีความจริงใจ ตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม ชาวนาที่วิตกกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ เราพร้อมรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเข้าใจกันได้ เราไม่ปิดกั้นหรือปฏิเสธข้อเสนอของชาวนา เราเป็นมิตรแท้และจะยืนเคียงข้างชาวนาต่อไป

ทั้งนี้แปลกใจกับข่าวก้าวหาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่พูดทุกวันนี้ว่าโครงการนี้ชาวนาได้ประโยชน์จริงแค่แปดหมื่นล้านบาท บางวันก็บอกว่าแสนกว่าล้านบาท หรือตัวเลขเงินไม่ถึงมือชาวนาโดยตรง ดังนั้นขอให้นายอภิสิทธิ์แสดงความรับผิดชอบ โดยออกมาอธิบายให้ชัด เพราะ อคส.ยืนยันว่าโอนเงินไปแล้วถึง 6.28 แสนล้านบาท ดังนั้นนายอภิสิทธิ์ มีหลักเกณฑ์การคำนวณอย่างไร ออกมาพูดให้ชัด ไม่ใช่ออกมาพูดสร้าง

ความสับสนแบบนี้ ขอเตือนความจำเป็นเป็นพรรคประชาธิปไตยไม่ใช่หรือที่ออกมาวิพากษ์ตัวเลขจำนวนว่า 15,000 บาท สูงเกินไป เมื่อรัฐบาลปรับลดก็ออกมาไม่เห็นด้วยอีก

“ผมขอบอกว่าจำไว้และขอให้ชาวนาจดไว้ข้างยู้งฉาง ว่าหากราคาตลาดโลกปรับสูงขึ้น วินัยการคลังของประเทศคลายตัวลง อนาคตรัฐบาลพร้อมปรับหลักเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ พรรคประชาธิปไตยจะเห็นด้วยและไม่โจมตีรัฐบาลอีก ตรงนี้ต้องให้ชัด พรรคประชาธิปไตยควรหยุดทำตัวเป็นหอยเชอร์รี่ เบียดเบียนประโยชน์ของชาวนาโดยไม่มี ความรับผิดชอบแบบนี้” นายณัฐวุฒิ กล่าว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ข้าวถุงเหนือคู่แข่งเพียบส่งออกไม่ได้

นางโสพรรณ มานะธัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียแม็ง มาร์เก็ตติ้ง ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวแบรนด์ หงษ์ทอง เปิดเผยว่า จากภาวะเงินบาทแข็งค่าตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา สร้างผลกระทบต่อภาคการส่งออก โดยเฉพาะข้าวไทย และแม้ว่าภาวะเงินบาทเริ่มอ่อนค่าลง แต่คาดว่าจะการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ไม่มีสัญญาณว่าจะ ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการข้าวหันมาผลิตสินค้าป้อนในประเทศมากขึ้น โดยมีแบรนด์ข้าวบรรจุถุง เข้ามาในตลาด 20-30 แบรินด์ โดยวางตำแหน่งเป็นข้าวระดับกลาง ราคาต่ำกว่า 200 บาท และข้าวระดับล่าง ราคา ต่ำกว่า 150 บาท ส่งผลให้ตลาดข้าวบรรจุถุงมูลค่า 3 หมื่นล้านบาท แข่งขันรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์ ราคา

ขณะที่ข้าวหงษ์ทอง เป็น ข้าวในระดับบน ราคาขายมาก กว่า 200 บาทขึ้นไป ช่วงที่ผ่านมาได้รับ ผลกระทบจากการที่ผู้บริโภคหันไปซื้อข้าวราคาถูกลง จากผลพวงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และกำลังซื้อของ ผู้บริโภคลดลง โดยรายได้ปีนี้ตั้งเป้าเติบโต 10% ปัจจุบัน ข้าวหงษ์ทองเป็นผู้นำตลาดข้าวหอมมะลิ ครองส่วนแบ่ง กว่า 10%

นายยุกุท พฤกษ์มหาดำรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ข้าวตราฉัตร กล่าวว่า โครงการจำนำข้าวของภาครัฐ 1.5 หมื่นบาทต่อตัน ส่งผลให้ข้าวไทยไม่สามารถส่งออกได้ เพราะราคาข้าวไทยสูงกว่าข้าวในตลาดโลก ผู้ผลิตหันมาผลิตข้าวบรรจุถุงป้อนตลาดภายในประเทศมากขึ้น สถานการณ์ตลาดข้าวจึงแข่งขันรุนแรง

สำหรับแผนการตลาดข้าวตราฉัตร มุ่งนำเสนอคุณภาพของข้าว โดยไม่เน้นการแข่งขันราคา เพราะเชื่อว่า มีผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อและพร้อมที่จะ จ่ายเงินซื้อข้าวที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคข้าวจะเป็นกลุ่มที่มีความภักดีต่อแบรนด์สูง สิ้นปีนี้บริษัทตั้งเป้าโต 5-7% และเป็นผู้นำตลาดข้าวบรรจุถุง โดยรวมครองส่วนแบ่ง 12% ตั้งเป้าเพิ่ม 20% ใน 2-3 ปีข้างหน้า

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

"ข้าวถุง" เล็งเห็นราคาตามจำนำ เว้นหอมมะลิของน้อยลดยาก ตราฉัตรเชื่อตลาดรวมโต 5%

นายธีรินทร์ วัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรชัยทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและทำตลาดข้าวถุงตรา ไก่แจ้ และในฐานะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการข้าวถุงมีแบรนด์ จำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ หรือโมเดิร์นเทรด กำลังติดตามสถานการณ์ราคาข้าวสารอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะมีการ ปรับตัวลดลงหรือไม่ หลังจากภาครัฐปรับลดราคาจำนำข้าวจากตันละ 1.5 หมื่นบาทเหลือ 1.2 หมื่นบาท มีผลวันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป และในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการประเมินว่ามีแนวโน้มที่ราคาข้าวสารจะลดลง เพราะราคา ข้าวสารจะเคลื่อนไหวขึ้นลงตามข้าวเปลือกในโครงการรับจำนำของภาครัฐและเมื่อราคาข้าวสารซึ่งเป็นวัตถุดิบในการ ผลิตข้าวถุงลดลงจะทำให้ราคาข้าวถุงปรับลงตามด้วย

นายธีรวิทย์กล่าวว่า ปัจจุบันข้าวสารข้าวขาว 5% ขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม (กก.) จำหน่าย 1,500-1,600 บาท ขณะที่ข้าวหอมมะลิขนาดบรรจุเดียวกันจำหน่าย 3,000-3,300 บาท ส่วนข้าวถุงที่จำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด ขนาดที่ได้รับความนิยม 5 กก. ในส่วนข้าวขาว 5% จำหน่ายถุงละ 100-120 บาท ข้าวหอมมะลิ จำหน่ายถุงละ 180-220 บาท และหากปรับลดลงเชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศซื้อขายโดยรวมคึกคัก กระตุ้นยอดขายได้มากขึ้น เว้นแต่ใน ส่วนของข้าวถุงหอมมะลิอาจไม่ปรับลดลง เพราะขณะนี้ปริมาณการผลิตออกสู่ตลาดน้อยเมื่อเทียบกับข้าวประเภท อื่นๆ

นายธรรมวิทย์ ศรีเกริกกริช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทซี.พี. อินเทอร์เน็ต ผู้ผลิตข้าวถุงตราฉัตร กล่าวว่า จากข่าวข้าวคุณภาพต่ำจากโครงการจำหน่ายข้าว รวมทั้งข่าวข่าวเน่าเนิ่น เชื่อว่าจะส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคที่ซื้อ ข้าวถุงให้ความสำคัญกับการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีกับอุตสาหกรรม ข้าวถุง มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ออย.

"ปัจจุบันอุตสาหกรรมข้าวถุงไทยมีผู้ประกอบการ เพียง 3 รายเท่านั้นที่มีมาตรฐาน ออย. และตราฉัตรเป็น 1 ในนั้น แต่เชื่อว่าจากนี้ไปในอุตสาหกรรมจะมีมาตรฐาน ออย. มากขึ้น เพราะตาม พ.ร.บ. ออย. กำหนดครอบคลุม มาตรฐานถึงข้าวถุงด้วย มีผลภายในปี 2558 และขณะนี้ผู้ประกอบการข้าวถุงอีกหลายรายที่อยู่ระหว่างกระบวนการ ขอรรับรองเครื่องหมายคุณภาพ ออย." นายธรรมวิทย์กล่าว

นายธรรมวิทย์กล่าวว่า ตลาดข้าวถุงในประเทศจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด มีมูลค่าการขายราว 3 หมื่นล้านบาท ในปีนี้จะเห็นตลาดขยายตัวอย่างต่อเนื่องอีก 5-7% โดยตลาดนี้ตราฉัตรเป็นผู้นำด้วยส่วนแบ่งราว 18%
ที่มา นสพ.มติชน

ก.เกษตรฯ ยืนยันข้าวสารในสต็อกรัฐไม่มีสารก่อมะเร็ง-ข้าวถุงผ่าน ออย.

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่า ข้าวสารในสต็อกรัฐบาลมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพราะสารเคมีที่ใช้รม คือ ฟอสฟีน ซึ่งมีลักษณะเป็นแก๊สได้จากอะลูมิเนียมฟอสไฟด์ หรือ แมกนีเซียมฟอสไฟด์ โดยมีอัตราใช้ที่ 2 กรัมของฟอสฟีน ต่อปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการรมยา 5-7 วัน ซึ่งสารนี้เป็นสารที่ใช้กันทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดของโคเด็กซ์(CODEX) ในการกำจัดศัตรูพืชและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว

สำหรับในประเทศไทยผู้ครอบครองสารนี้จะต้องขออนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร และผู้รับจ้างรมยากี้ จะต้องผ่านการฝึกอบรมจากกรมวิชาการเกษตรด้วยเช่นกัน ดังนั้นนอกจากจะไม่ใช้สารที่ก่อมะเร็งแต่อย่างใดแล้ว การนำไปใช้ยังอยู่ภายใต้การควบคุมตามระเบียบราชการอีกชั้นหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อราอะฟลาทอกซินในข้าวได้นั้นก็ต้องเป็นกรณีที่มีการละลาย ไม่ดูแล ปล่อยให้ ข้าวแช่อยู่ในที่ที่มีความชื้นสูงมากๆ เท่านั้น ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก และหากใช้เหตุผลทาง วิทยาศาสตร์จะพบว่า เมล็ดข้าวไม่มีน้ำมันและโปรตีนเหมือนถั่ว การเกิดเชื้อราอะฟลาทอกซินจึงมีโอกาสน้อยลงไป อีก นอกจากนี้ข้าวสารที่บรรจุถุงจำหน่ายให้ประชาชนในท้องตลาดจะต้องผ่านกระบวนการคัดแยกจากผู้ปรับปรุง คุณภาพข้าวก่อนการบรรจุ โรงงานบรรจุต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวสารบรรจุถุง ยิ่งต้องมีการเข้มงวดในการ ตรวจสอบคุณภาพอีกหลายขั้นตอน และในท้ายสุดก็ต้องผ่านการตรวจรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ก่อน การวางจำหน่ายในท้องตลาด

นายนิวัติ กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดราคารับจำหน่ายข้าวในโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกของ รัฐบาลจากตันละ 15,000 บาท เหลือ 12,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.56 นั้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มี แนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา โดยส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะลดต้นทุนปุ๋ยแล้วยังทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย การส่งเสริม

การปลูกพืชชนิดอื่นในช่วงพักการทำนา รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไปเป็นชนิดอื่นที่สอดคล้องกับความเหมาะสมของดินตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วในบางพื้นที่
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นักวิจัยเคมีจีเอสโอโกดังข้าว หวั่น‘เมทิลโบรไมด์’ตกค้าง

นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยถึงประเด็นความกังวลสาร ‘เมทิลโบรไมด์’ (METHYL BROMIDE) ซึ่งใช้ในการรมข้าวเพื่อป้องกันแมลงศัตรูผลิตผลการเกษตร พวกมอด แมลง จนเกิดความห่วงใยมีการตกค้างในข้าวว่า โดยทั่วไปข้าวที่เก็บไว้ในโกดังจะต้องรมควันด้วยสารเคมีชนิดนี้ตามมาตรฐานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้าวที่ส่งออกหรือบริโภคในประเทศ มีมาตรฐานเหมือนกันและไม่มีสารตกค้างที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

ขณะที่ รศ.สุชาดา ชินะจิตร นักวิจัยอิสระด้านสารเคมี กล่าวถึงสาร“เมทิลโบรไมด์”ว่า มีลักษณะเป็นแก๊ส จะระเหยและแพร่กระจายในชั้นบรรยากาศได้รวดเร็ว แต่ในที่สุดจะกลับสู่พื้นโลกโดยมากับฝนหรือน้ำค้าง สำหรับผู้ที่อยู่ในโกดังระหว่างการฉีดพ่นนั้น เมื่อมีการสูดดมจะทำให้ระคายเคืองต่อปอดและเป็นพิษต่อระบบประสาท วิงเวียน คลื่นไส้ได้ โดยเฉพาะหากได้รับในปริมาณที่สูงจะมองเห็นไม่ชัด แขนขาชา ผิวหนังพุพอง คัน และหมดสติในที่สุด รวมถึงมีสิทธิเกิดภาวะแพ้ได้หากกลืนกินเข้าไป ที่ผ่านมามีผลการศึกษาจากต่างประเทศระบุว่า เคยมีคนได้รับสารพิษจนเสียชีวิตแล้ว แต่อยู่ในรูปอุบัติเหตุ

เมื่อถามว่า ‘เมทิลโบรไมด์’ มีโอกาสตกค้างในข้าวจนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศหรือไม่ รศ.สุชาดา กล่าวว่า เราต้องทราบก่อนว่า ข้าวที่ผ่านการรมควันนั้น มีสารเคมีตกค้างหรือไม่ ปริมาณมากน้อยแค่ไหน ส่วนจะให้นิยามันเลยว่าจะมีผลกระทบต่อร่างกาย ตอบทันทีไม่ได้ เพราะต้องอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ประกอบ อาจจะมีสารเคมีตกค้างได้ แต่ไม่มีการยืนยันแน่ชัด เพราะปัจจุบันยังไม่มีผลการศึกษาอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม หากมีการทดสอบว่าตกค้างจริงก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อผู้บริโภค จึงควรมีการตรวจวัดการตกค้างของสารเคมีในข้าวจริงจังพร้อมกันทั้งประเทศ เพื่อป้องกันการหลบหลีกของเจ้าของโกดัง

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เกษตรกรจับตาปริมาณผลผลิตข้าว คาดปีนี้จะลดพรวด 28.4 ล้านตัน

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ได้รับทราบรายงานผลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2556/57 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยในส่วนของข้าว เดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีประจำปีเพาะปลูก 2555/56 ที่ใกล้จะสิ้นสุดฤดูกาล ผลผลิตรวมทั้งประเทศประมาณ 10 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปีที่แล้ว 2.25 ล้านตันและอยู่ในช่วงต้นฤดูเพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2556/57 ซึ่งเกษตรกรจะปลูกมากในเดือนกรกฎาคม 2556 คาดว่าผลผลิตรวมทั้งประเทศ 28.4 ล้านตันข้าวเปลือก? เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.8 ล้านตัน

สำหรับข้าวนาปี ปี 2556/57 ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากราคาข้าวสูงใจ ประกอบกับปีที่แล้วเกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูกเร็วขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยไปปลูกในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นข้าวนาปีประจำปี แต่ในปีนี้อาจจะกลับมาปลูกตามปกติในเดือนพฤษภาคม โดยผลผลิตปี 2555/56 ข้าวนาปี มีผลผลิต 26.59 ล้านตัน ปี 2556/57 คาดว่ามีผลผลิตประมาณ 28.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้น?? ร้อยละ 6.95

ส่วนผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตพืชไร่ ปี 2556/57 ในเดือนมิถุนายน 2556 คาดว่า สินค้าที่มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 3 สินค้า ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังโรงงาน และอ้อยโรงงาน ส่วนสินค้าที่มีปริมาณการผลิตลดลง 2 สินค้า ได้แก่ ถั่วเหลืองและสับปะรดโรงงาน โดยในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนถั่วเหลืองที่เป็นพันธุ์หายากและมีราคาสูง โดยปี 2555/56 มีผลผลิต 4.78 ล้านตัน ปี 2556/57 คาดว่ามีผลผลิตประมาณ 4.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.06

หอการค้าไทยห่วงนโยบายจำนำข้าว เสนอ 3 แนวทางปรับปรุง เพื่อประโยชน์สูงสุดกับชาวนา ไม่กระทบผู้ส่งออก และสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ เห็นว่าแนวทางการจัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวนาของภาครัฐ เป็นสิ่งที่ดี เพราะจะสามารถช่วยเหลือชาวนาที่ยากจน สามารถลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ อย่างไรก็ตาม ในฐานะภาคเอกชน ก็รู้สึกห่วงใยในกระแสข่าวที่เกิดขึ้น อาทิ ปัญหาตัวเลขการซื้อ-ขาย สต็อกข้าว และผลกำไร-ขาดทุนที่แท้จริง ที่ไม่ชัดเจน ทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการขาดความมั่นใจ อีกทั้งจากข่าวที่ว่า มูตีส อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ได้ออกมาเตือนว่าอาจจะมีการลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย เนื่องจากการขาดทุนของโครงการฯ จำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการกู้เงินของรัฐบาลและผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ การกำหนดราคารับจำนำข้าวของภาครัฐยังส่งผลกระทบต่อกลไกราคาตลาดที่แท้จริง และกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออก ทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการฯ รู้สึกเป็นห่วงกับปัญหานี้ จึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้น 1 ชุด เพื่อติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยมีคุณวิชัย อัครสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทยเป็นประธานคณะทำงาน

ทั้งนี้ หอการค้าไทย อยากให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ออกมาชี้แจงให้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมทุกภาคส่วน โดยขอให้มีการเปิดเผยตัวเลขการรับจำนำข้าวโดยละเอียด ไม่มีความลับ ทั้งปริมาณและมูลค่า ไม่ว่าจะป็นจำนวนเงินที่ใช้ไปในการรับซื้อสต็อกข้าวและค่าใช้จ่ายการบริหารและจัดเก็บ รวมถึงราคาที่ระบาย พร้อมกันนี้ ยังได้เสนอแนะให้รัฐบาลทบทวนและปรับปรุงโครงการรับจำนำข้าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน 3 ข้อ ได้แก่

1. ขอให้รัฐบาลรับจำนำข้าวในราคาตลาดและรับจำนำเฉพาะข้าวนาปีเท่านั้น รวมถึงต้องจำกัดการรับจำนำข้าวต่อครอบครัวในจำนวนที่เหมาะสม (ดูจากพื้นที่ของแต่ละรายและผลผลิตเฉลี่ยของพื้นที่นั้นๆ) นอกจากนี้ หากมีราคารับจำนำใกล้เคียงกับราคาตลาด เกษตรกรที่ประกอบการปลูกพืชชนิดอื่นจะไม่สามารถต่อว่ารัฐบาลได้ และนำไปเป็นเงื่อนไขสำหรับพืชผลการเกษตรชนิดอื่นทั้งนี้ ขอให้รัฐบาลจัดงบประมาณเข้าไปสนับสนุนในการพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต อาทิ การจัดหาแหล่งน้ำ ปูย พันธุ์ข้าว การส่งเสริมการรวมแปลง เพื่อให้ชาวนาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะยาวและรองรับการเปิด AEC ในปีพ.ศ.2558

2. ขอให้รัฐบาลมีการจัดโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกข้าวอย่างจริงจัง มีการแบ่งแยกคุณภาพ และ พันธุ์ข้าวให้ชัดเจน ซึ่งข้าวคุณภาพดีจะต้องมีราคารับจำนำที่แตกต่างจากข้าวที่มีคุณภาพต่ำหรือด้อยกว่า พร้อมส่งเสริมให้ชาวนาควบคุมคุณภาพของพันธุ์ข้าว

3. ขอให้มีการเร่งระบายข้าวอย่างเปิดเผยและให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายข้าวมาเข้าร่วมการประมูล เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด ซึ่งจะเป็นการช่วยเร่งระบายสต็อกข้าวที่มีอยู่ เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของข้าว รวมถึงค่าใช้จ่ายและสถานที่ในการจัดเก็บ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักทางด้านธุรกิจของภาคเอกชน มีหน้าที่ในการส่งเสริมการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมานอกจากจะทำหน้าที่ในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของไทยแล้ว ยังได้ทำหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เราจึงอยากเห็นความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของรัฐทุกขั้นตอนในโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้กระทบกลไกตลาดให้น้อยที่สุด และมีการแก้ไขระเบียบปฏิบัติที่ขัดต่อธรรมาภิบาลที่ดี นายอิสระกล่าวในที่สุด

ที่มา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

หั่นราคาจำหน่ายข้าว แก่ถึงแตก-เพิ่มขีดแข่งขัน

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) เปิดเผยว่า กรม. มีมติปรับลดราคาจำหน่ายข้าวเปลือกจำหน่ายสำหรับปีการผลิต 2013 จาก 15,000 บาทต่อตัน เป็น 12,000 บาทต่อตัน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2013 พร้อมทั้งมีมติจำกัดวงเงินในการรับจำหน่ายข้าวของเกษตรกรไว้ที่ 500,000 บาทต่อราย จากเดิมที่ไม่จำกัดวงเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันที

เบื้องต้น EIC ประเมินการว่า ในกรณีที่ดีที่สุด (best-case scenario) รัฐบาลจะสามารถลดภาระขาดทุนจากข้าวนาปรังปีการผลิต 2013 ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวและคาดว่าจะเข้าสู่โครงการรับจำนำได้ราว 7,400 ล้านบาท การรับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าที่ตันละ 15,000 บาท ทำให้มีต้นทุนการผลิตข้าวสารอยู่ที่ราว 23,200 บาทต่อตัน (รวมค่าสีและค่าวัตถุดิบ โดยการผลิตข้าวสาร 1 ตัน จะต้องใช้ข้าวเปลือกประมาณ 1.5 ตัน) ซึ่งหากรัฐบาลสามารถขายข้าวได้ที่ราคาส่งออกข้าวขาว 5% (F.O.B price) ณ ปัจจุบัน ซึ่งอยู่ที่ราว 16,400 บาทต่อตัน รัฐบาลจะมีภาระขาดทุนเกือบ 6,800 บาทต่อตัน

แต่หากรัฐบาลปรับลดราคาจำหน่ายลงมาอยู่ที่ 12,000 บาทต่อตัน จะทำให้มีต้นทุนการผลิตลดลงเหลือเพียงประมาณ 18,700 บาทต่อตัน ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีภาระขาดทุนอยู่ที่ราว 2,300 บาทต่อตัน หรือมีผลขาดทุนลดลงจากราคาจำหน่ายเดิมประมาณ 4,500 บาทต่อตัน

ทั้งนี้ EIC คาดการณ์ว่า จะมีปริมาณข้าวเปลือกนาปรังเข้าสู่โครงการรับจำนำเพิ่มเติมจากผลผลิตข้าวที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอีกประมาณ 2.5 ล้านตัน หรือคิดเป็นข้าวสาร 1.6 ล้านตัน ซึ่งการปรับลดราคาจำหน่ายดังกล่าวจะช่วยทำให้รัฐบาลสามารถลดภาระขาดทุนลงได้ราว 7,400 ล้านบาท

EIC มองว่า เกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวมากที่สุดคือ เกษตรกรในเขตภาคกลางและภาคเหนือ เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังส่วนใหญ่ของไทยกว่า 90% มาจากพื้นที่ภาคกลาง (48%) และภาคเหนือ (42%) ในขณะที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ผู้ประกอบการโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวนาปรังส่วนที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวน่าจะเข้าสู่โครงการรับจำนำเกือบทั้งหมด

ราคาส่งออกข้าวไทยมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ปัจจุบันทั่วโลกมีผลผลิตข้าวอยู่ในระดับสูงทำให้ราคาส่งออกข้าวของประเทศต่างๆ ปรับตัวลดลง ยกตัวอย่างเช่น ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของเวียดนามที่ปรับตัวลดลงราว 10% (YOY) ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ในขณะที่ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของไทยกลับปรับตัวเพิ่มขึ้น 4% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายรับจำหน่ายข้าว ดังนั้น การปรับลดราคาจำหน่ายข้าวลงจะช่วยให้ต้นทุนของผู้ส่งออกและราคาส่งออกข้าวไทยปรับตัวลดลงตามไปด้วย

EIC มองว่า ราคาข้าวไทยที่ปรับตัวลดลง จะช่วยให้ความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวในระยะต่อไป การที่ราคาข้าวไทยปรับตัวลดลงจะทำให้ส่วนต่างราคาส่งออกข้าวขาวของไทยกับประเทศคู่แข่งปรับตัวลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้ปัจจุบันส่วนต่างราคาส่งออกข้าวขาวของไทยกับเวียดนามอยู่ที่ 162 ดอลลาร์ต่อตัน จากเดิมที่เคยมีส่วนต่างราคาราว 60-70 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศผู้นำเข้าหันไปนำเข้าข้าวจากประเทศคู่แข่งอื่นที่มีราคาถูกกว่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคุณภาพข้าวที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่ง EIC คาดการณ์ว่า การปรับลดราคาจำหน่ายข้าวจะทำให้ส่วนต่างระหว่างราคาข้าวไทยและเวียดนามมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ซึ่งจะช่วยให้ความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยปรับตัวดีขึ้น และน่าจะช่วยให้ไทยสามารถส่งออกข้าวได้สูงกว่าปริมาณที่หลายหน่วยงานได้เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เปิดมติกช.เสนอเห็นโครงการจำหน่ายข้าว

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 พ.ย. เห็นชอบตามที่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอเรื่องการปรับโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ซึ่งเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2556 มีรายละเอียดดังนี้

กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2556 ให้คณะรัฐมนตรีทราบ โดยที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ซึ่งขณะนี้มีผลการรับจำหน่ายสูงมาก ใกล้เคียงกับกรอบ ปริมาณ และวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ จำนวน 22 ล้านตัน และวงเงินจำนวน 345,000 ล้านบาท จึงได้เสนอที่จะปรับลดราคารับจำหน่ายและจำกัดวงเงินรับจำหน่ายของเกษตรกรแต่ละครัวเรือนให้ที่ประชุม กชช.พิจารณา

ข้อเท็จจริง

1. จากการดำเนินโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือก ตั้งแต่ปีการผลิต 2554/55 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นระดับหนึ่ง

2. สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือก โดยเห็นว่าควรกำหนดราคารับจำหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต และมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับภาวะราคาข้าวตลาดโลก โดยอาจคำนวณจากต้นทุนการผลิตข้าว บวกค่าขนส่ง และกำไรที่เหมาะสมของเกษตรกร

ทั้งนี้ ในระยะแรกควรพิจารณาจำกัดปริมาณรับจำหน่ายข้าวเปลือกของเกษตรกรต่อครัวเรือน โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรรายย่อย และในระยะต่อไป ควรพิจารณากำหนดราคารับจำหน่ายข้าวเปลือก ให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาข้าวตลาดโลก

3. กระทรวงการคลัง ได้ให้ข้อคิดเห็นในการประชุม กชช.ในวันที่ 18 มิ.ย. 2556 เห็นว่าการปรับราคารับจำหน่ายลดลง เกษตรกรรับได้ จะสร้างโอกาส และสร้างเสถียรภาพให้เกิดแก่เกษตรกรชาวนา ประกอบกับวงเงินที่ใช้ในการรับจำหน่าย คณะรัฐมนตรี มีกำหนดกรอบวงเงินในวันที่ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 500,000 ล้านบาท

4. เพื่อให้ได้ข้อยุติในการปรับโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555 /56 กชช.จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้การดำเนินการรับจำหน่ายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดปริมาณการรับจำหน่ายรวมไม่เกิน 22 ล้านตัน และกรอบวงเงินที่ใช้ในการรับจำหน่ายไม่เกิน 345,000 ล้านบาท และกำหนดวงเงินดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.2556 ต้องไม่เกิน 500,000 ล้านบาท เป็นวงเงินกู้ 410,000 ล้านบาท และเงินทุนของ ธ.ก.ส.จำนวน 90,000 บาท

รวมทั้งรักษาวิสัยทางการคลังตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ประกอบกับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นรองรับการเปิดตลาดเออีซี และสถานการณ์ภาวะการค้าข้าวในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องปรับราคารับจำหน่าย วงเงินรับจำหน่ายของเกษตรกรแต่ละครัวเรือน รวมทั้งการกำกับดูแลโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ดังต่อไปนี้

1.) เห็นชอบให้ปรับราคารับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้า 100% โครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จากราคาตันละ 15,000 บาท เป็นราคาตันละ 12,000 บาท และข้าวเปลือกชนิดอื่นๆ ปรับลด 20% จากราคาที่กำหนดไว้เดิม โดยราคาที่ปรับลดลงใกล้เคียงกับราคาต้นทุนเฉลี่ยของข้าวเปลือกเจ้านาปรังบวกค่าตอบแทนเกษตรกรประมาณ 40% ซึ่งเป็นเกณฑ์การช่วยเหลือที่สูงกว่ามาตรฐานการช่วยเหลือสินค้าเกษตรทั่วไป โดยกำหนดชนิด และราคาจำหน่ายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ณ ความชื้นไม่เกิน 15% โดยมีระยะเวลาเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.56 จนถึงวันที่ 15 ก.ย.2556

ข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 12,000 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 5% ต้นละ 11,840 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 10% ต้นละ 11,680 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 15% ต้นละ 11,360 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 25% ต้นละ 11,050 บาท

ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 (42 กรัม) ต้นละ 12,800 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว (42 กรัม) ต้นละ 12,800 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดสั้น (40 กรัม) ต้นละ 12,000 บาท

ทั้งนี้ ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ให้ปรับเพิ่ม-ลดตามจำนวนกรัม ในอัตราร้อยละ 160 บาท และข้าวเปลือกเหนียวให้ปรับเพิ่ม-ลด ตามจำนวนกรัม โดยเมล็ดยาวในอัตราร้อยละ 130 บาท และเมล็ดสั้นในอัตราร้อยละ 120 บาท

2.) เห็นชอบให้จำกัดวงเงินรับจำนำข้าวของเกษตรกรแต่ละครัวเรือน จากเดิมที่ไม่จำกัดวงเงิน เป็นไม่เกินครัวเรือนละ 500,000 บาท โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.2556 เป็นต้นไป

3.) มอบหมายให้กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันกำหนดมาตรการรองรับในการลดต้นทุนการผลิตข้าว และสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรวมทั้งให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

4.) แนวทางการแก้ปัญหา

4.1 มอบหมายให้คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือขององค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ที่ กชช. แต่งตั้งขึ้น เร่งรัดตรวจสอบสต็อกข้าวทั้งของโรงสี และโกดังกลางที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 นาปี 2555 และข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ณ วันที่ 31 พ.ค.2556 ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล โดยการตรวจสอบดังกล่าว ให้มีบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ไม่ได้เข้าโครงการรับจำนำข้าวทั้ง 3 โครงการดังกล่าว เข้าร่วมตรวจสอบด้วย กรณีตรวจสอบพบการทุจริตให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และอาญาโดยเคร่งครัด

4.2 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด และธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ตรวจสอบใบประทวน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรอย่างรอบคอบรัดกุมว่าข้าวเปลือกที่เกษตรกรนำมาจำนำเป็นข้าวเปลือกของเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาจำนำอย่างแท้จริง

4.3 มอบหมายให้องค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ออกใบประทวนให้แก่เกษตรกร โดยรับจำนำ และเงื่อนไขในการรับจำนำที่ปรับใหม่ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.2556 เป็นต้นไป

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

รัฐไม่กลับจำนำหมั้นห้าตามชาวไร่ร้องขอ

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มชาวนาเรียกร้องให้รัฐบาลรับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100% ที่ต้นละ 15,000 บาทเหมือนเดิมแทนการปรับลดราคาจำนำลงเหลือต้นละ 12,000 บาทว่า ข้าวเปลือกนาปี 56 ที่อยู่ระหว่างการรับจำนำจนถึงสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ย.นี้ นั้น รัฐบาลคงจะกลับไปรับจำนำที่ราคาเดิมต้นละ 15,000 บาทไม่ได้ เพราะได้ประกาศจะลดราคาเหลือต้นละ 12,000 บาทอย่างเป็นทางการไปแล้วอย่างไรก็ตาม ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกนาปีในขณะนี้ ยังเหลือเก็บเกี่ยวอีกไม่มากนัก เพราะส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวไปเกือบหมดแล้ว ดังนั้น เกษตรกรที่จะจำนำข้าวที่ต้นละ 12,000 บาทคงเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้น

"ตอนนี้ผลผลิตข้าวที่รอการเก็บเกี่ยวในตลาดมีไม่มากแล้ว ดังนั้น ชาวนาที่จะจำนำต้นละ 12,000 บาทจะเหลือไม่มาก ส่วนการจำกัดรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 500,000 บาท ก็เพื่อให้โอกาสชาวนารายย่อย ได้นำข้าวมาเข้า

โครงการ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนชาวนาที่มีผลผลิตมากจนเกิน 500,000 บาทก็สามารถขายได้ในตลาดนอกโครงการ"

ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าองค์การคลังสินค้าได้ส่งหนังสือไปยังเจ้าหน้าที่อศส.ที่ประจำตามหน่วยรับจำนำทั่วประเทศให้หยุดรับจำนำตั้งแต่วันที่ 20-30 มิ.ย.นี้ โดยอ้างว่าเป็นมติจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) นั้น นายบุญทรง กล่าวว่า เป็นการดำเนินการที่ผิดพลาดของอศส. ซึ่งกขช.ไม่เคยมีคำสั่งดังกล่าว แต่ให้อศส.เร่งเปิดจุดรับจำนำแล้ว เพราะชาวนาน่าจะเร่งนำข้าวมาเข้าโครงการ ก่อนที่จะเริ่มรับจำนำราคาใหม่

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องเดียวกันนี้ นายบุญทรง ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว "Boonsong Teriyapirom" ว่า ราคารับจำนำใหม่สำหรับข้าวเปลือกเจ้า 100% จะเป็นตันละ 12,000 บาท โดยจะเริ่มใช้ราคาใหม่ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.56 ขณะนี้ยังใช้ราคาเดิมที่ตันละ 15,000 บาท ส่วนตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป จะเริ่มจำกัดรายได้ต่อรายไม่เกิน 500,000 บาท ดังนั้นชาวนาสามารถนำข้าวเปลือกไปยังจุดรับจำนำ และดำเนินการจำนำได้ตามปกติ

"ขอย้ำครับว่าดำเนินการได้ตามปกติ จุดรับจำนำทุกที่ยังเปิดดำเนินการเหมือนเดิมครับ และโรงสีก็ต้องรับจำนำในราคาเดิมที่ 15,000 บาท จะรับในราคา 12,000 บาทในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไปเท่านั้น หากเกษตรกรที่มีผลผลิตเกินมูลค่า 500,000 บาท ท่านก็จะจำนำได้ไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนที่เกินสามารถจำหน่ายในช่องทางปกติได้ครับ"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

บทวิเคราะห์รอยเตอร์ชี้ลดราคาจำนำข้าว ไม่แก้ปัญหาค้างสต็อก

ไคลด์ รัสเซลล์ (Clyde Russell) นักวิเคราะห์การตลาด เผยแพร่บทความลงในรอยเตอร์ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยกล่าวถึงประเด็นการลดราคาจำนำข้าวของรัฐบาลไทย ว่าเป็นการกระทำที่สมเหตุสมผล แต่ขณะเดียวกันก็คิดว่าปัญหาตลาดข้าวของเอเชียก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง

ไคลด์กล่าวว่า แม้การลดราคาจำนำข้าวจะเป็นการลดภาระงบประมาณและทำให้โครงการดำเนินต่อไปได้ แต่ก็ไม่ได้ช่วยลดจำนวนผลผลิตข้าวคงเหลือที่เป็นปัญหาต่อเสถียรภาพของตลาด โดยที่ประเทศไทยยังมีข้าวสารคงเหลือในคลังราว 17 ล้านตันนับตั้งแต่เริ่มนโยบายจำนำข้าว และเกรงว่าโกดังเก็บข้าวจะไม่เพียงพอต่อผลผลิตในฤดูกาลหน้า

ปัญหาอีกประการหนึ่งที่นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคือการที่ไทยตกอันดับจากผู้ส่งออกข้าวในระดับต้นๆ โดยพ่ายให้กับทั้งอินเดียและเวียดนาม โดยที่การส่งออกลดลงจาก 10.6 ล้านตันในปี 2554 เหลือ 6.9 ล้านตันในปี 2555 เนื่องจากนโยบายจำนำข้าวของไทย ทำให้ข้าวจากไทยไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาด

และจากการสำรวจในไตรมาสแรกพบว่าไทยส่งออกข้าว 1.56 ล้านตัน ทำให้ประเมินได้ว่าในปี 2556 ไทยคงส่งออกข้าวได้ราว 6.24 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าที่รัฐบาลไทยตั้งเป้าไว้คือ 8.5 ล้านตัน

ไคลด์ ชี้ว่าการกักตุนข้าวก็เสี่ยงต่อการทำให้ราคาข้าวในพื้นที่ตกต่ำเมื่อไทยขายข้าวแบบโละสต็อกซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาดการค้าและผลิตข้าวในประเทศอื่นๆ และหากไทยต้องการส่งออกข้าวได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ ราคาข้าวของไทยจะลดลงใกล้เคียงกับราคาข้าวของเวียดนาม อยู่ที่ว่าไทยจะยอมเสียเพื่อจะได้ขายในราคาตามกลไกตลาดหรือไม่

ในบทวิเคราะห์ได้ตั้งคำถามว่าการลดราคาจำนำข้าวจะช่วยประหยัดงบประมาณรัฐได้จริงหรือไม่เมื่อต้องเผชิญกับการปรับลดราคาตามกลไกตลาดเนื่องจากมีข้าวในคลังอยู่มาก โดยการลดราคาจำนำข้าวครั้งล่าสุดปรับเหลือราคาตันละ 12,000 บาท ซึ่งมีการประเมินว่าราคารับซื้อจะอยู่ที่ราว 18,500 บาทต่อตัน

ก่อนหน้านี้อ่างกอกโพสที่ได้ประเมินว่ารัฐบาลได้ใช้เงิน 3.52 แสนล้านบาทในการรับซื้อข้าวปริมาณ 21.7 ล้านตัน ในช่วงปี 2554-2555 และได้ขายไปในราคา 5.92 หมื่นล้านบาท ขณะที่ราคาขายข้าวค้างสต็อกจากการสำรวจเมื่อวันที่ 31 ม.ค. อยู่ที่ 1.56 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการสูญเสียกำไรราว 1.36 แสนล้านบาท

แต่โคลนก็บอกว่ารัฐบาลไทยอาจสูญเสียรายได้มากกว่านี้จากการต้องปรับลดราคา และข้าวเป็นสินค้าซึ่งมีอายุอยู่ได้ไม่เกินสองปีทำให้เสี่ยงต่อการต้องทิ้งข้าวบางส่วนไปหากไม่สามารถขายได้

ที่มา: <http://prachatai.com/journal/2013/06/47318>

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-20 มิ.ย. 2556 มีจำนวน 266,024 ตัน มูลค่า 110.632 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 20 มิ.ย. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 3.054 ล้านตัน มูลค่า 1.322 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 3.42% แต่มูลค่าลดลง 1.26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 2.953 ล้านตัน มูลค่า 1.339 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

ที่มา Riceonline.com

พม่า

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสหภาพยุโรป (The European Union) ได้ลงนามในกฎหมายอนุญาตให้พม่าซึ่งจัดเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least developed country; LDC) สามารถส่งออกสินค้าซึ่งรวมทั้งข้าวไปยังสหภาพยุโรปโดยได้รับสิทธิพิเศษภาษีนำเข้า 0% เช่นเดียวกับกัมพูชา

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

รัฐบาลวางแผนที่จะระบายข้าวสาลีในสต็อกรัฐบาลออกสู่ตลาดในประเทศประมาณ 10 ล้านตัน และระบายข้าว 0.5 ล้านตัน ผ่านร้านค้าของรัฐบาล เนื่องจากราคาข้าวภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องออกมาตรการควบคุมเงินเพื่อด้านอาหาร โดยกำหนดราคาขายที่ต่ำกว่าราคาในตลาดทั่วไป

ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเพราะรัฐบาลกำหนดราคาซื้อสูงขึ้นกว่าปีก่อน โดยคาดว่าราคาข้าวจะอ่อนตัวลงในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวในเดือน ต.ค.-พ.ย. นี้

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติแห่งปากีสถาน (Pakistan Bureau of Statistics (PBS) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วง 11 เดือน (ก.ค.-พ.ค.) ของปีงบประมาณ 2012/13 (ก.ค.-มิ.ย.) มีปริมาณ 2.83 ล้านตันลดลง 16% จากจำนวน 3.37 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าส่งออก 1.82 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงประมาณ 4% จากมูลค่า 1.9 พันล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณนี้ปากีสถานตั้งเป้าหมายมูลค่าส่งออกไว้ที่ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ปริมาณส่งออกที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นข้าวบาสมาดิ โดยในช่วง 11 เดือน (ก.ค.-พ.ค.) ของปีงบประมาณ 2012/13 มีการส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 514,508 ตัน ลดลง 38% จากจำนวน 834,430 ตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีมูลค่าส่งออก 544 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงประมาณ 26% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดินั้น ในช่วง 11 เดือน (ก.ค.-พ.ค.) ของปีงบประมาณ 2012/13 มีการส่งออก 2.32 ล้านตัน ลดลง 9% จากจำนวน 2.55 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีมูลค่าส่งออก 1.27 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 8% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาราคาส่งออกข้าวบาสมาดินเฉลี่ยอยู่ที่ 881 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 19% จากราคาเฉลี่ยในช่วง 10 เดือน(ก.ค.-เม.ย.) ของปีงบประมาณ 2012/13 ซึ่งอยู่ที่ 1,084 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (Minimum Market Access; MMA) เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นี้ จำนวนรวม 78,019 ตัน ในราคาระหว่าง 864-867 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยเป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศจีน มีกำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ส.ค.-ธ.ค. ศกนี้

ที่มา Oryza.com

จีน

ศูนย์ข้อมูลสินค้ารัฐพิธีและน้ำมันแห่งชาติ (China National Grain and Oils Information Center) รายงานว่า การนำเข้าข้าวของจีนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนี้ข้าวที่นำเข้าจากเวียดนามเมื่อรวมภาชนะนำเข้าและค่าขนส่งแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 505 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งต่ำกว่าราคาข้าวคุณภาพเดียวกันในประเทศจีนประมาณ 14% นอกจากนี้กระแสข่าวเกี่ยวกับการพบการปนเปื้อนสารแคดเมียมในข้าวที่มณฑล Hunan ก็เป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้มีการนำเข้าข้าวด้วย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้อ้าง "ThaiBizChina" ที่รายงานไว้ว่า จีนก้าวเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากไนจีเรีย จากสถิติในปี 2555 พบว่าการนำเข้าข้าวของจีนอยู่ที่ 2.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2554 สำหรับประเทศผู้ส่งออกข้าว อินเดียกลายเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 โดยมียอดการส่งออก 10.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 120% เมื่อเทียบกับการส่งออกข้าวของไทยที่ลดลงถึง 35% เหลือเพียง 70 ล้านตัน เนื่องจากข้าวของไทยมีราคาสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

นอกจากนี้ ประเทศจีนพร้อมเปิดตลาดนำเข้าข้าวจาก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ปากีสถาน อูรูกวัย พม่า อินเดีย และกัมพูชา โดยปัจจุบัน 99.3% ของข้าวที่จีนนำเข้ามาจาก ไทย ปากีสถาน และเวียดนาม ทั้งนี้จีนนำเข้าทั้งแบบคุณภาพสูงจากไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดระดับสูงภายในประเทศ และข้าวราคาถูกสำหรับอาหารสัตว์ และในปัจจุบันจีนตื่นตัวกับความปลอดภัยทางอาหารเป็นอย่างมาก จึงพยายามเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการส่งออกของไทย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraqi trade ministry) ได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดินครั้งที่ 5 ของปีนี้ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมาร โดยอิรักได้ตกลงซื้อข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจำนวน 80,000 ตัน ในราคา 529 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF โดยคาดว่าซื้อจากบริษัท Olam international เมื่อรวมการประมูลครั้งนี้ ในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยเป็นจำนวนรวม 440,000 ตัน จากการประมูล 5 ครั้งนับตั้งแต่ต้นปี 2556

ที่มา Oryza.com

ไนจีเรีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ผลผลิตข้าวของไนจีเรียในปีการผลิต 2013/14 คาดว่าจะมีปริมาณถึง 3.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 31% จากจำนวน 2.37 ล้านตันในปี 2012/13 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก และมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าในปีการผลิต 2013/14 พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นประมาณ 25% โดยมีพื้นที่ประมาณ 15.6 ล้านไร่ ขณะที่ผลผลิตต่อไร่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% โดยมีผลผลิตต่อไร่ประมาณ 315 ก.ก.ต่อไร่

สำหรับการนำเข้าข้าวนั้น คาดว่าในปี 2012/13 และ 2013/14 จะมีการนำเข้าประมาณ 2.4 ล้านตัน ลดลงประมาณ 30% จากจำนวน 3.4 ล้านตัน ในปี 2011/12 เนื่องจากไนจีเรียได้ปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวจึงทำให้มีการนำเข้าลดลง

ที่มา Oryza.com

